



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเลขานุการ รปส. (นายจรรุญ ไชยศร) โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๓๐๐๓

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๒/ ๒๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปการเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
เรียน อปส.

ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องขอเชิญประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ดิคสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย อปส. ได้มอบหมายให้ รปส. (นายจรรุญ ไชยศร) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

สาระจากการประชุม

การประชุมดังกล่าวมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย โดยมีปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัด คณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

สาระสำคัญของการมอบนโยบาย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้

๑. ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทุกประชาคมได้รับผลกระทบเนื่องจากมีความเชื่อมโยงในทุกภาคการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ซึ่งมีลักษณะตอบแทนซึ่งกันและกัน ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ ต้องเดินสู่อานาคตร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถ สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รัฐบาลจะทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมานำมาเชื่อมโยงเพื่อนำไปเป็นข้อมูล ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงปฏิรูประยะที่ ๑ ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องการใช้ จ่ายงบประมาณ โดยการดำเนินงานปฏิรูปต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากภายนอกประเทศด้วย

๒. สิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน คือ

๒.๑ การค้นหาศักยภาพ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด ร่วมส่งเสริมศักยภาพ ระหว่างภาครัฐ เอกชน ทั้งทวีภาคีและพหุภาคี

/ ๒.๒ การลดอุปสรรคทางการค้า ...

